

ประชาสัมพันธ์โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 5

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 5



มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล

THAI - UNIVERSAL CULTURE & EDUCATION FUND

43 ซ.วิภาวดีรังสิต 6/25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ (02) 690 0375 - 7 โทรสาร (02) 691 5199

ที่ คส 004/2561/49.1/015

20 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอบขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 5

เรียน กองบรรณาธิการเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต และชิงทุนการศึกษา

ด้วยโครงการเยาวชนอีซีอี. ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศมากกว่า 23 ปี ได้พบเห็นปัญหาของเยาวชนไทยที่สำคัญ คือ ขาดทักษะในการใช้ความคิดที่มีเหตุผล หรือที่มักเรียกกันว่า คิดไม่เป็น คิดไม่รอบ และขาดความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ไม่ดี มองโลกข้างหน้าไม่ออก ทำให้ขาดแรงจูงใจในการก้าวสู่ความสำเร็จและพึ่งพาตนเอง และยังขาดการสนใจเรียนรู้การมีประสบการณ์ที่รอบด้าน เช่น เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องรอบตัว ไม่สนใจข่าวสารบ้านเมืองและของโลก จึงทำให้ก้าวไม่ทันโลก ซึ่งการแก้ปัญหานี้มิใช่ทำได้ง่าย ในขั้นนี้โครงการเห็นว่าการเริ่มต้นจุดประกายให้เยาวชนได้หันมาสนใจและถูกคิดถึงความสามารถและทักษะดังกล่าวของตน โดยผ่านการท้าทายจากการทดสอบด้วยข้อสอบที่มีความหลากหลาย วัดความรู้จากประสบการณ์จริง มิใช่จากตำราวิชาการใดๆ วัดทักษะความคิดที่หลากหลายมิติ มิใช่จากวิชาหนึ่งวิชาใด และที่ขาดไม่ได้คือ การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสื่อภาษานิยมของโลกที่ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไม่จำกัด โดยข้อสอบจะมีลักษณะและวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ข้อสอบวัดทักษะความคิด และประสบการณ์ชีวิต

- วัดความรู้จากประสบการณ์จริง เอาเรื่องให้ผู้สอบน่าจะไม่รู้มาบอกมาถาม เพื่อให้ผู้สอบสนใจจะหาคำตอบ
- นำเรื่องให้ผู้สอบน่าจะรู้แต่ไม่รู้ ไม่จริง รู้ไม่ละเอียดมาถาม โดยมีคำตอบให้เลือกที่เป็นตัวล่อที่ใกล้เคียง
- นำโจทย์จากชีวิตจริงมาถามปัญหาให้คิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุผลและความคิดที่นอกกรอบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สอบพยายามคิด หัดฝึกคิดในเรื่องที่พบเห็นกันได้ทั่วไป แต่มักมองข้ามไป เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอบหันมาดูสิ่งรอบตัว และพิจารณาในความเป็นไปและรายละเอียดของสิ่งรอบตัวให้มากขึ้น ซึ่งหากเยาวชนได้มีการฝึกเช่นนี้จะทำให้รู้จักสนใจในเรื่องปลีกย่อย มีสติพิจารณาเรื่องรอบตัวทั้งที่เป็นประโยชน์แปลกใหม่มากขึ้น

2. ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการวัดความรู้ทั่วไป เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถรู้ระดับความสามารถของตน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและเป็นการตอบแทนผู้สอบที่ตั้งใจ โครงการฯ จึงมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สอบที่ได้

คะแนน	อันดับ	เป็นทุนการศึกษา	จำนวน
	อันดับ 1	เป็นทุนการศึกษา	5,000 บาท จำนวน 1 ทุน
	อันดับ 2	เป็นทุนการศึกษา	4,000 บาท จำนวน 2 ทุน
	อันดับ 3	เป็นทุนการศึกษา	3,000 บาท จำนวน 3 ทุน
	รางวัลชมเชย	เป็นทุนการศึกษา	1,000 บาท จำนวน 20 ทุน